

รายการข้อมูลสถิติจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการเว็บเซอร์วิสผ่านระบบ **statXchange** โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลสถิติภาครัฐ

กระทรวง	กรม	รายการข้อมูล
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กรมพลศึกษา	สถิติการออกกำลังกายโดยการเดินแอโรบิก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กรมพลศึกษา	สถิติบุคลากรที่ผ่านการอบรม \\\ หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กรมพลศึกษา	สถิติบุคลากรที่ผ่านการอบรม \\\ หลักสูตรผู้นำและนักบริหารจัดการการกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กรมพลศึกษา	สถิติบุคลากรที่ผ่านการอบรม \\\ หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กรมพลศึกษา	สถิติบุคลากรที่ผ่านการอบรม \\\ หลักสูตรผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามหมวดรายจ่าย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย ตามหมวดรายจ่าย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยที่ไปต่างประเทศ \\\ ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยที่ไปต่างประเทศ \\\ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนของนักท่องเที่ยวชาวไทยในต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยที่ไปต่างประเทศ \\\ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยที่ไปต่างประเทศ \\\ วันที่พักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามถิ่นที่อยู่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามถิ่นที่อยู่ \\\ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพศชาย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามถิ่นที่อยู่ \\\ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพศหญิง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามสัญชาติ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามสัญชาติและทางสัญจร

